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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 4 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา             
แกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสุรงค ์ บูลกุล กรรมการ และประธานกรรมการ 
2. นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายจุลสิงห์   วสันตสิงห์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นางสาวปนดัดา  กนกวฒัน์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายพยงุศกัด์ิ  ชาติสุทธิผล กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

6. พลตรีเชาวเลข  ชยนัตร์สุภาพ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

7. นายชวลิต  พนัธ์ทอง   กรรมการ 
8. นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
9. นายอธิคม  เติบศิริ   กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นายสมชยั  วงศว์ฒันศานต ์  กรรมการ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
11. นายปฏิภาณ  สุคนธมาน  กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
12. นายเติมชยั  บุนนาค   กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ  

     กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการบริษัทฯ ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม  - ไม่มี -  
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ผู้บริหารระดับสูงทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายโกวทิ  จึงเสถียรทรัพย ์  ผูจ้ดัการฝ่ายแผนงานองคก์ร  
2. นางวนิดา  บุญภิรักษ ์   ผูจ้ดัการฝ่ายสายงานการเงินและบญัชี 
3. นายดรุณพร  กมลภุส    ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ-2 
4. นายสมรชยั  คุณรักษ ์   ผูจ้ดัการฝ่ายสายงานการผลิตและซ่อมบ ารุง 
5. นายยงยทุธ์  กลีบบวั    ผูจ้ดัการฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา 
6. นายกลา้หาญ  โตช านาญวทิย ์  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารศกัยภาพองคก์ร 
7. นายพยนต ์ อมัพรอารีกุล   ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ OEMS และบริหารความย ัง่ยนื 
8. นายองคก์าร  ศรีวจิิตร    ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติังานโครงการพิเศษ  

และผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการพิเศษ ผูแ้ทนประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายวยัวฒัน์  กอสมานชยักิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวเพียงพนอ  บุญกล ่า   ท่ีปรึกษาอาวโุส 
บริษทั วรีะวงค,์ ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้การแนะน ากรรมการบริษทัฯ                   
ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเขา้ร่วมประชุม ตามรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ จากนั้นบริษทัฯ 
ไดฉ้ายวดิีทศัน์ (VDO) แนะน าความปลอดภยัในการใชห้อ้งประชุม 
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เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

 นายสุรงค ์บูลกุล ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ไดแ้จง้ท่ีประชุม    
ให้ทราบว่า ปัจจุบนั บริษัทฯ มีหุ้นสามญัทั้งส้ิน 1,498,300,800 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท คิดเป็น                     
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้ งส้ิน 14,983,008,000 บาท และได้แจ้งจ านวนผู้เข้าประชุม ขณะเปิดประชุม 
ประกอบด้วย ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง จ านวน 545 ราย  และด้วยการมอบฉันทะ จ านวน 487 ราย             
รวมทั้งส้ิน 1,032 ราย  นับจ านวนหุ้นรวมกนัได้ทั้งส้ิน 1,181,664,251 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 78.8670 ของ              
จ  านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็น                    
องค์ประ ชุมตามพระราชบัญญัติบ ริษัทมหาชนจ า กัด  พ . ศ .  2535 ( ร วม ท่ี มี ก า รแก้ไข เพิ่ ม เ ติ ม )                                    
มาตรา 103 และข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 35 ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559          
เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงเปิดรับลงทะเบียน และ               
ให้สิทธิผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากเร่ิมการประชุมไปแล้ว โดยผูถื้อหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีมาเขา้ร่วมประชุมทนัและยงัไม่ไดพ้ิจารณาลงมติ 

 ต่อมา ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู ้ช้ีแจง
หลกัเกณฑ์ และวิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ก าหนดว่า  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น                          
ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้น
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 

2. ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมีอยู่  เพื่อออกเสียงว่า  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรือ              
งดออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คสัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียง
แบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยเม่ือรวมคะแนนเสียงทั้ งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจ านวนสิทธิ                   
ออกเสียงท่ีมีอยู่ ทั้งน้ี หากผูรั้บมอบฉันทะท่ีเป็นคสัโตเดียนออกเสียงไม่ครบจ านวนเสียงท่ีมี                          
จะถือวา่จ านวนเสียงท่ีไม่ไดมี้การออกเสียงลงคะแนนนั้นเป็นการงดออกเสียง 

3. ในการลงมติในทุกวาระ ยกเวน้วาระท่ี 3 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการแทนกรรมการ                 
ท่ีออกตามวาระ ซ่ึงจะช้ีแจงต่อไป หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง      
ให้ถือว่าผูถื้อหุ้นเห็นชอบตามจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นต่อมติท่ีน าเสนอ และส าหรับผูถื้อหุ้น                 
ท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ท่านลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจาก 
การลงทะเบียน  และขอความกรุณายกมือข้ึน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ไปเก็บบัตร
ลงคะแนนดงักล่าว เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน   
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ในการรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจาก
คะแนนเสียงทั้ งหมด  และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย  ส าหรับผู ้ท่ี                
ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ                
หลงัเสร็จส้ินการประชุม  

ส าหรับการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 3 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออก
ตามวาระ เน่ืองจากจะมีการลงคะแนนส าหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกนัไป ดงันั้น เพื่อให้
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี  บริษทัฯ จะเก็บ
บตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านซ่ึงถือบตัรลงคะแนน   

ทั้ งน้ี ผู ้ถือหุ้นท่ีส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากท่ีมี                   
การประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไปแล้ว บริษทัฯ จะไม่น าคะแนนเสียง
ดงักล่าว มารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเข้าประชุมแทน  และได้ก าหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะ
ลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ของผู ้ถือหุ้นหรือผู ้มอบฉันทะมาแล้ว                          
ผูรั้บมอบฉนัทะดงักล่าวจะไม่ไดรั้บแจกบตัรลงคะแนน เน่ืองจากคะแนนท่ีลงคะแนนมาแลว้
ล่วงหนา้ จะมีการบนัทึกในระบบตามคะแนนเสียงตามท่ีผูถื้อหุน้นั้นมอบฉนัทะมาทุกประการ 

5. ผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และ                         
ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษทัฯ ขอความร่วมมือในการส่งบตัรลงคะแนน                 
ท่ีออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า ในวาระท่ีเหลืออยู่ทั้ งหมดให้แก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อบันทึก                      
คะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม 

6. เน่ืองจากการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ 
ท าใหจ้  านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ประชุมในแต่ละวาระ จึงอาจมีการเปล่ียนแปลง
และอาจไม่เท่ากนั 

7. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปน้ีจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ และ                    
จะถือเป็นบตัรเสีย 
1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่องหรือมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนา

ขดักนั 
2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั    
3) บตัรลงคะแนนเสียงท่ีช ารุด หรืออยูใ่นสภาพท่ีไม่สามารถอ่านผลคะแนนได ้
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จากนั้นประธานฯ ได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ มีท่ีปรึกษากฎหมายจาก         
บริษทั วีระวงค์,ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากัด คือ นางสาวธิตะวนั ธนสมบติัไพศาล เป็นพยานในการนับ
คะแนน และนางศิริกาญจนา  อินทพิชยั ผูถื้อหุ้น ไดอ้าสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ท าหน้าท่ีเป็น     
สักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงคร้ังน้ีดว้ย 

ในล าดบัต่อมา ประธานฯ ไดแ้จง้หลกัเกณฑส์ าหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

1. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคแ์สดงความคิดเห็น หรือ
ซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้และ                  
ขอความกรุณาแจง้ช่ือ- นามสกุล และระบุด้วยว่าเป็น ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ แล้วจึง          
ถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น 

2. ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลังพิจารณาอยู ่                              
ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และ
ขอให้ผูถื้อหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเวน้การซักถามหรือแสดง
ความ เ ห็นในประ เ ด็น ท่ีซ ้ า กัน เพื่ อ เ ปิดโอก าสให้ผู ้ ถื อ หุ้น ราย อ่ืนได้ใช้ สิ ท ธิด้ว ย                              
เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีก าหนด 

3. นอกจากน้ี กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเป็นชาวต่างชาติมีขอ้สอบถาม หรือแสดง
ความคิดเห็นเป็นภาษาองักฤษ  บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีส าหรับแปลค าถามเป็นภาษาไทย 
ทั้งน้ี กรรมการ/ ผูบ้ริหารจะตอบค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไดเ้ขา้ใจ
ทัว่กนั โดยเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ จะแปลค าตอบเป็นภาษาองักฤษให้ผูถื้อหุ้นท่ีสอบถามได้
เขา้ใจดว้ย 

ต่อมา ประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 มีวาระการประชุม 
ทั้ งส้ิน 6 วาระ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้ งแต่วนัท่ี                        
3 มีนาคม 2559 และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
ได้มีเวลาอย่างเหมาะสมในการศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุม จากนั้นจึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ                       
ท่ีก าหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 



6/32 
 

ระเบียบวาระที ่1  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 และอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535                   
(รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม)  มาตรา 112 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 42  ก าหนดให้บริษทัฯ จดัท ารายงาน                        
ผลการด าเนินงาน และจดัท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา เพื่อน าเสนอต่อ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

บริษัทฯ ได้น าส่งรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซ่ึงปรากฏ                  
ตามรายงานประจ าปี 2558 รวมทั้งงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ซ่ึงมีรายละเอียด             
ตามรายงานประจ าปี  2558 หน้า 202-314 ให้ผู ้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  จากนั้ นได้เสนอ                              
สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 ในรูปแบบวดิีทศัน์ต่อท่ีประชุม ซ่ึงมีความยาว 8 นาที จากนั้น
จึงมอบหมายให้ นายเติมชัย บุนนาค กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เพิ่มเติม                     
ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

ปี 2558 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 1,906 ล้านบาท ปรับตวัเพิ่มข้ึน 325 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึนประมาณ ร้อยละ 21 จากปี 2557  โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก   

1) โรงไฟฟ้าศรีราชามีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน และค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาลดลง 
จากปี 2557 เน่ืองจากปี 2557 มีการซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าศรีราชาตามรอบคร้ังใหญ่  
ในส่วนของโรงไฟฟ้าระยองปี 2558 ลูกค้าหลักของโรงไฟฟ้าระยองมีการหยุด               
การผลิตนอกแผน ท าใหร้ายไดแ้ละปริมาณการขายลดลง แต่หากพิจารณาในภาพรวม 
ก าไรขั้นตน้ของโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ จะเห็นว่ามีการปรับตวัเพิ่มข้ึน เน่ืองจากราคา
ก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นตน้ทุนในการผลิตมีการปรับตวัลดลงในสัดส่วนท่ีมากกวา่รายได้
ท่ีลดลง 

2) บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้น เร่ิมมีการรับรู้รายได้เพิ่มข้ึน โดยในเดือนพฤศจิกายน 
2558 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ เร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากบริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ 
จ  ากดั ท่ีด าเนินการเชิงพาณิชยร์ะยะท่ี 1 ซ่ึงท ารายไดใ้ห้กบับริษทัฯ จ านวน 264 ลา้น
บาท เป็นไปตามแผนท่ีไดแ้จง้กบันกัลงทุนไว ้

3) บริษทัร่วมและบริษทัร่วมคา้ มีก าไรท่ีปรับตวัเพิ่ม เน่ืองจากผลการด าเนินการของ
บริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั และ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 
ระยะท่ี 1 ปรับตวัดีข้ึน   

4) บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ  ากดั  
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จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
นายสถาพร ผงันิรันดร์- ผู้ถือหุ้น 

1) กล่าวช่ืนชมบริษทัฯ ท่ีสามารถจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดร้วดเร็ว และสอบถาม
วา่บริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ ไดมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อขอ
อนุมติังบการเงินไปแลว้หรือไม่ เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ ซ่ึงตอ้งน างบการเงิน
ของบริษทัลูกมาจดัท างบการเงินรวมดว้ย 

2) ในรายงานประจ าปี หัวขอ้ จุดเด่นทางการเงิน บริษทัฯ ควรเพิ่มเติมขอ้มูลอตัราส่วน
ทางการเงินต่างๆ ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลให้ผูถื้อหุ้นได้ทราบสถานะทางการเงินของ   
บริษทัฯ ไดดี้ยิง่ข้ึน 

3) บริษทัฯ ควรมีการวเิคราะห์อตัราส่วนราคาต่อก าไร (P/E Ratio) ในอนาคต ให้ผูถื้อหุ้น
ไดรั้บทราบ 

4) จากงบการเงินของบริษทัฯ เห็นวา่มีสภาพคล่องส่วนเกินเป็นจ านวนมาก บริษทัฯ ไดมี้
การพิจารณาการซ้ือหุน้คืน (Treasury Stock) หรือไม่ 

ประธานฯ:  มอบหมายใหผู้จ้ดัการฝ่ายสายงานการเงินและบญัชี และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูต้อบ
ค าถาม 

นางวนิดาฯ: ช้ีแจงดงัน้ี  

1) ในงบการเงินรวมของบริษทัฯ ต้องมีการน างบการเงินของบริษัทย่อยเข้ามารวม 
จ านวน 4 บริษทั โดยงบการเงินของบริษทัย่อยท่ีมีนยัส าคญันั้น ไดรั้บการอนุมติัจาก   
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยเหล่านั้นแลว้ ในส่วนของงบการเงินของบริษทั
ยอ่ยท่ีไม่มีนยัส าคญั ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยนั้นๆ
แล้ว และอยู่ระหว่างการน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของแต่ละบริษทั
ต่อไป ส่วนบริษทัอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นนั้น ผูส้อบบัญชีได้ด าเนินการขอ Audit 
Instruction จากผูส้อบบญัชีของบริษทันั้นๆ เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ การจดัท างบการเงิน 
ของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง 

2) ขอรับขอ้เสนอแนะเร่ืองการเพิ่มเติมขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินในรายงานประจ าปี   
เพื่อปรับปรุงในคร้ังต่อไป  

3) การวิเคราะห์อตัราส่วนราคาต่อก าไร (P/E Ratio) ในอนาคตโดยบริษทัฯ อาจเขา้ข่าย
เป็นการช้ีน าราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม  ผู ้ถือหุ้นสามารถอ่านบทวิเคราะห์หุ้นท่ี
นกัวเิคราะห์ไดเ้ขียนเก่ียวกบับริษทัฯ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจได ้
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4) ในประเด็นเร่ืองสภาพคล่องของบริษทัฯ นั้น ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปคร้ังแรก (“IPO”)บริษัทฯ ได้มีเงินจากการเพิ่มทุน 
ประมาณ 10,000 ลา้นบาท ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯ ไดใ้ชเ้งินส่วนน้ีไปแลว้ประมาณ 1,500 
ลา้นบาท และเงินส่วนท่ีเหลือจะใช้เพื่อเตรียมไวส้ าหรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ 
ซ่ึงโครงการในธุรกิจไฟฟ้าต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้ น บริษัทฯ จึงต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนท่ีจะน าเงินไปลงทุน ขอให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจว่า บริษทัฯได้
ด าเนินการอย่างรอบคอบ ทั้ งน้ี บริษัทฯ  ยงัไม่มีแผนท่ีจะด าเนินการซ้ือหุ้นคืน 
(Treasury Stock) เพื่อให้บริษทัฯ น าเงินท่ีระดมทุนจากผูถื้อหุ้นไปสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บับริษทัฯ และผูถื้อหุน้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด   

นายเติมชัยฯ กล่าวเสริมวา่ช่วงท่ีบริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้น IPO  ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) อยู่ท่ีประมาณ เกือบ 1,600 จุด แต่ ณ ปัจจุบนั ดชันีอยู่ท่ีประมาณ 
1,400 จุด ในขณะท่ีราคาตลาดของหุน้อยูท่ี่ 26.50 บาท ซ่ึงเกิดจากปัจจยั 2 ประการ ดงัน้ี 

1) บริษัทฯ มีผลประกอบการท่ี ดี ข้ึน  และมีแนวโน้มว่าจะดี ข้ึนอีกในปีถัดไป                          
เม่ือโครงการต่างๆ ส าเร็จตามแผนงาน  

2) บริษทัฯ มีโครงการลงทุนต่างๆ ในต่างประเทศ ซ่ึงไดมี้การบริหารจดัการเป็นอย่างดี                    
โดยบริษทัฯ ไดติ้ดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามแผน เพื่อให้
มัน่ใจวา่โครงการต่างๆ ดงักล่าวจะส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯ ดีข้ึน  

 
นายชาตรี เจริญเนือง- ผู้ถือหุ้น 

สอบถามท่ีมาและขอ้เทจ็จริงของการก าหนดราคาหุน้ IPO ท่ี 27 บาทต่อหุน้ 

ประธานฯ: ช้ีแจงว่าในขณะท่ีบริษทัฯ ออกหุ้น IPO เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558 ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ฯ อยู่ท่ี 1,560 จุด  โดยการก าหนดราคาหุ้น IPO ได้มีการก าหนดโดย
คณะกรรมการของ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) บริษทั ไทยออยล์ จ  ากดั (มหาชน) และ 
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงไดอ้นุมติักรอบการตั้งราคาท่ีหุ้นละ    
27-32 บาท และบริษทัฯ ไดก้ าหนดราคาท่ีหุ้นละ 27 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีต ่าท่ีสุดตามกรอบ
ท่ีไดรั้บ อยา่งไรก็ตาม หลงัจากเดือนพฤษภาคม 2558 ตลาดหุ้นของประเทศไทย และของ
โลกซบเซาลงมาก โดยดชันีหุ้นของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดล้ดลงมาอยูท่ี่ประมาณ 1,270 จุด 
อย่างไรก็ตามภารกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของบริษทัฯ คือการดูแลผูถื้อหุ้น การมาตามนัดหมาย
ของแผนการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะแต่ละโครงการท่ีได้ก าหนดไว ้และขอยืนยนัว่า  
บริษัทฯ เป็นบริษัทท่ีมีอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เ ม่ือโครงการต่างๆ แล้วเสร็จ 
ผลตอบแทนการลงทุนของผูถื้อหุน้จะมีมากข้ึน ซ่ึงตนขอขอบพระคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีได้
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ให้การสนบัสนุน และช้ีแนะ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายจดัการจะพยายามอย่าง
เตม็ท่ีใหบ้รรลุตามแผนการและเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 
นายวเิศษ ตันตินิพนัธ์ุกุล- ผู้ถือหุ้น 

 เห็นวา่บริษทัฯ ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นให้มากกวา่หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อ
เยยีวยาผูถื้อหุน้ท่ีขาดทุนจากการซ้ือหุน้ IPO 

ประธานฯ:  กล่าวขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะ โดยจะมีการช้ีแจงเร่ืองการจ่ายเงินปันผลในระเบียบ
วาระถดัไป 

 
นายฤทธิชัย หยบิเจริญพร- ผู้ถือหุ้น 

1) สอบถามเร่ืองความแตกต่างของ ผลกระทบของราคาก๊าซธรรมชาติ และผลกระทบ
ของค่า Ft ต่อราคาขายไฟฟ้าของบริษทัฯ และสอบถามวา่มีส่วนท่ีไม่ไดย้ึดตามค่า Ft 
หรือไม่ 

2) ตามท่ีบริษทัฯ ไดมี้การลงทุนในโครงการท่ีประเทศญ่ีปุ่น ไดท้ราบมาวา่บริษทัฯ ไดรั้บ
อตัราขายค่าไฟฟ้าเป็นอตัราคงท่ีเป็นเวลา 20 ปี หากมีเงินเฟ้อบริษทัฯ มีมาตรการ    
ระยะยาวรองรับอยา่งไร 

3) ตั้งขอ้สังเกตว่าในประเทศญ่ีปุ่นมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยห์ลายแห่ง     
แต่ผูล้งทุนมกัเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่ชาวญ่ีปุ่น อยากสอบถามวา่เป็นเพราะสาเหตุใด 

ประธานฯ:  มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูต้อบค าถาม  

นายเติมชัยฯ: ช้ีแจงดงัน้ี  
1) การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของราคาก๊าซธรรมชาติจะไม่มีผลกระทบในส่วนท่ีผลิตจาก

โรงไฟฟ้าศรีราชา ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ท่ีผลิตส าหรับขายให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แต่บริษทัฯ จะไดป้ระโยชน์จากราคาก๊าซ
ธรรมชาติท่ีลดลงในส่วนท่ีผลิตจากโรงไฟฟ้าระยอง ซ่ึงขายให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรม 
และใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ค่า Ft ท่ีเปล่ียนแปลงไป 1 สตางค ์จะส่งผลต่อรายไดป้ระมาณ 
15 ลา้นบาทต่อปี 

2) ในส่วนของอตัราขายค่าไฟฟ้าของโครงการท่ีบริษทัฯ ลงทุนท่ีประเทศญ่ีปุ่น บริษทัฯ 
ไดรั้บท่ีอตัรา 40 เยน หรือ ประมาณ 12 บาท ถือวา่ไดใ้นราคาท่ีสูงมากในช่วงน้ี และก็
เป็นราคาก าหนดคงท่ี 
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3) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ถือ เ ป็นการลงทุนท่ี        
ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก เพราะ เป็นการลงทุนในคร้ังแรก ท่ีเหลือเป็นการบ ารุงรักษา                
ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะมีก าไรคุ้มค่ากับการลงทุน ตามท่ีได้ค  านวณอตัราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ไว ้

ประธานฯ:  ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศญ่ีปุ่น ถือเป็นหน่ึงใน
กลยุทธ์ท่ีเรียกว่า Quick Win คือการลงทุนท่ีไดรั้บผลตอบแทนเร็ว โดยใช้เวลาก่อสร้าง
ประมาณ 18 เดือน ซ่ึงบริษทัฯ ไดล้งทุนเป็น Front End ค่อนขา้งมาก โดยไดกู้เ้งินสกุลเยน
จากธนาคารของประเทศญ่ีปุ่น  

นายฤทธิชัยฯ  สอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนท่ีก าหนดค่า Ft คงท่ี ท่ีมีการส่งผ่านตน้ทุน (Pass Through)            
ไปไดโ้ดยท่ีไม่กระทบตน้ทุนของบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละเท่าใด และมีส่วนท่ีบริษทัฯ ตอ้ง
รับภาระการเคล่ือนไหวของตน้ทุนคิดเป็นร้อยละเท่าใด 

ประธานฯ:  มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูจ้ดัการฝ่ายแผนงานองคก์รเป็นผูช้ี้แจงเพิ่มเติม 

นายเติมชัยฯ: ในส่วนท่ีเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ซ่ึงผลิตส าหรับขายให้การไฟฟ้า                        
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซ่ึงสามารถส่งผา่นตน้ทุนไดมี้อยูร้่อยละ 40 และในส่วน
ท่ีบริษัทฯ ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นผู ้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)                         
มีอยู่ร้อยละ 31 ท่ีเหลือเป็นไอน ้ า ซ่ึงจะไม่เก่ียวกบัค่า Ft ในส่วนท่ีขายให้ กฟผ.                             
มีร้อยละ 47 ท่ีส่งผ่านตน้ทุนได้ ในส่วนท่ีเหลือ หากราคาก๊าซธรรมชาติลดลง บริษทัฯ                
จะไดก้ าไรมากข้ึน 

นายโกวทิฯ: ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ ในส่วนท่ีเป็น IPP หรือ SPP ท่ีขายไฟฟ้าให้ กฟผ. รวมทั้งท่ีเป็นไอน ้ าท่ี
ขายใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมมีสูตรโครงสร้างเป็น Pass Through อยูแ่ลว้  แต่ส าหรับไฟฟ้า
ท่ีขายให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะอิงราคาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซ่ึงมี
เร่ือง Ft ในขณะท่ีราคาก๊าซธรรมชาติมีการเปล่ียนแปลงเป็นรายเดือน แต่ราคา Ft เปล่ียน
ทุกๆ 4 เดือน ซ่ึงอาจมีการผนัผวนบา้ง แต่เน่ืองจากทั้งราคาก๊าซธรรมชาติและค่า Ft จะ
ปรับควบคู่กนัไป และในทุกๆ 4 เดือนก็จะมีการปรับชดเชย ดงันั้นโดยภาพรวมแลว้ไม่วา่
จะเป็นลูกคา้อุตสาหกรรมไฟฟ้า ซ่ึงอาจจะมีส่วนต่าง Ft กบัราคาก๊าซธรรมชาติบา้งใน              
บางช่วง แต่ในทุกๆ 4 เดือน เม่ือปรับเขา้มาแลว้จะอยูใ่นช่วงใกลเ้คียงกนั 

 
นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ์- ผู้ถือหุ้น 

1) ในรายงานประจ าปี หน้า 203 งบแสดงฐานะทางการเงิน พบจุดท่ีพิมพ์ผิดคือ                       
“รวมหนีสิน” ตกไมโ้ทไป 
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2) ในรายงานประจ าปี หน้า 279 หมายเหตุประกอบงบการเงิน เร่ืองผลต่างจาก                    
การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเ งินตราระหว่างประเทศ ขอสอบถามว่า                            
ในงบการเงินของบริษัทฯ ได้มีการก าหนดอัตราแลกเปล่ียนไว้ท่ีเท่าใด และ                  
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 อยู่ท่ีเท่าใด และอตัราแลกเปล่ียนของ              
ปี 2559 ไดก้ าหนดไวท่ี้เท่าใด 

ประธานฯ:  เรียนผูถื้อหุ้นว่าจะน าข้อผิดพลาดไปปรับปรุง และมอบหมายให้ผูจ้ดัการฝ่ายสายงาน
การเงินและบญัชีเป็นผูต้อบค าถามขอ้ 2) 

นางวนิดาฯ: ช้ีแจงเร่ืองผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ                           
ในรายงานประจ าปี หน้า 279 ว่าเน่ืองจากบริษทัฯ มีการจัดท างบการเงินรวมของ                       
บริษทั อิชิโนเซกิ โซล่าร์ พาวเวอร์ 1 จีเค ซ่ึงมีงบการเงินเป็นสกุลเยน จึงตอ้งแปลงค่าเป็น
สกุลบาท และดว้ยความแตกต่างตามมาตรฐานบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ในงบก าไรขาดทุนใช้
อตัราแลกเปล่ียนตวัหน่ึง    แต่หากเป็นงบดุลก็จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนอีกตวัหน่ึง จึงท าให้
เกิดผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนฯข้ึน แต่ตวัเลขดงักล่าว ไม่ไดก้ระทบกบักระแสเงินสด
ของบริษทัฯ เป็นเพียงตวัเลขทางบญัชี ทั้งน้ีผลต่างดงักล่าวจะมีการเปล่ียนแปลงตามอตัรา
แลกเปล่ียนในแต่ละงวดบญัชี 

 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในระเบียบวาระน้ี  
 
มติทีป่ระชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 และอนุมัติงบการเงินประจ าปี 

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น                        
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย 1,184,796,106 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไม่เห็นด้วย 8,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
งดออกเสียง 405,700 เสียง    
บัตรเสีย 36,000 เสียง    
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ระเบียบวาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเ งินก าไร การจ่ายเ งินปันผล และจัดสรรทุนส ารอง          
ประจ าปี 2558 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายเติมชยั บุนนาค กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูน้ าเสนอ
รายละเอียดในระเบียบวาระน้ี 

นายเติมชยั บุนนาค ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535                   
(รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115  และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และคณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้
เ ป็นค ร้ังคราว เ ม่ือ เ ห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรสมควรพอจะท า เ ช่นนั้ น  และเ ม่ือได้จ่ าย เ งินปันผลแล้ว                                    
ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากน้ี มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติั                          
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 48 ก าหนดให้บริษทัฯ 
ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต ่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
ของบริษทัฯ หลงัหกัภาษี ทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด และภาระผกูพนัตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้ทั้งน้ี
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็นของการใชเ้งินลงทุน และความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ในอนาคต โดยเม่ือคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะตอ้งน าเสนอเพื่อ             
ขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยประจ าปี 2558 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ               
จ  านวน 1,906 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ  อาทิ ผลการด าเนินงาน ประมาณการ
กระแสเงินสด ปี 2559 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ แลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้พิจารณาดงัต่อไปน้ี 

1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จากผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของ ปี 2558 
ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 524,405,280 บาท ซ่ึงเป็นไปตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 

2) อนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2558 จ  านวน 
95,362,988 บาท      

3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย                 
ส าหรับผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท รวมเป็นเงินทั้ ง ส้ิน 
1,423,385,760 บาท โดยเม่ือหักเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการ                       
6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน 524,405,280 บาท                    
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ซ่ึงไดจ่้ายให้ผูถื้อหุ้นแลว้ เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 จะยงัคงเหลือเงินปันผลส าหรับ                           
ผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2558 ท่ีจะต้องจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท                  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 898,980,480 บาท โดย 
- เงินปันผลจ านวน 0.45 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรของ

ก าไรจากกิจการ BOI ท่ีอยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเวน้ภาษี  ซ่ึงผูถื้อหุ้น               
บุคคลธรรมดาไม่ต้องน ามาค านวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้สิทธิ
เคร ดิตภา ษี ในการค านวณภา ษี เ งิน ปันผลตามมาตรา  47 ทวิ  ของ                        
ประมวลรัษฎากร และ  

- เงินปันผลจ านวน 0.15 บาทต่อหุ้น  จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร                 
ซ่ึงเป็นก าไรท่ีผา่นการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงผูถื้อหุ้น
บุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา                  
47 ทว ิของประมวลรัษฎากร  

บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฏ                        
รายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลท่ีอตัรา 0.60 บาทต่อหุน้ ในวนัท่ี 12 เมษายน 2559 

หลังจากนั้ นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น            
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
นายชาตรี เจริญเนือง- ผู้ถือหุ้น 

1) สอบถามวา่บริษทัฯ จะมีนโยบายเยยีวยาผูถื้อหุน้ท่ีซ้ือหุน้ในราคา IPO อยา่งไร 
2) เห็นว่าบริษัทฯ ควรก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มากกว่าร้อยละ 30           

ของก าไรสุทธิ 
3) ขอให้บริษทัฯ ช้ีแจงวา่เงินก าไรสะสมส่วนท่ีเครดิตภาษีไดร้้อยละ 30 และร้อยละ 25   

มีอยูจ่  านวนเท่าใด 

ประธานฯ:  มอบหมายใหผู้จ้ดัการฝ่ายสายงานการเงินและบญัชีเป็นผูต้อบค าถาม 

นางวนิดาฯ: ช้ีแจงว่าบริษทัฯ ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ท่ีจะจ่ายเงินปันผล     
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ ใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนักบักลุ่ม ปตท. อยา่งไรก็ตาม     
ในการพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาปัจจยัหลายประการ ได้แก่         
ผลประกอบการของบริษทัฯ สถานะการเงินของบริษทัฯ รวมถึงแผนการลงทุนทั้งปัจจุบนั
และในอนาคต และการเปรียบเทียบกบับริษทัฯ ในธุรกิจเดียวกนั ซ่ึงอตัราการจ่ายเงินปัน
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ผลท่ีอตัราหุน้ละ 0.95 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ75 ของก าไรสุทธิ คิดเป็นอตัราผลตอบแทน
เงินปันผล (Dividend Yield) ประมาณร้อยละ 4.3 ถือเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมและเทียบเคียง
ไดก้บัคู่แข่งในธุรกิจไฟฟ้า ส่วนเร่ืองนโยบายเงินปันผล บริษทัฯ ขอน าไปพิจารณาต่อไป 

ประธานฯ: ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรก่อนหัก
เงินปันผลปี 2558 เป็นก าไรท่ีผา่นการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 จ  านวน 
5,389 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ก าไรท่ีผา่นการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 
23 จ  านวน 172 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ก าไรท่ีผ่านการเสียภาษีนิติบุคคลในอตัรา     
ร้อยละ 20 จ  านวน 931 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ก าไรท่ีผ่านการเสียภาษีนิติบุคคลใน
อตัราร้อยละ 10 จ  านวน 188 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2 และก าไรจากกิจการ BOI ท่ีอยู่
ระหว่างการใช้สิทธิยกเวน้ภาษีซ่ึงก าลงัจะหมดอายุในเดือนเมษายน 2559 จ  านวน 1,208 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5 

 
นางสุมณฑา วฒันสิน- ผู้ถือหุ้น  

1) เห็นวา่บริษทัฯ  ควรเยยีวยาผูถื้อหุน้รายยอ่ย ท่ีซ้ือหุน้ในราคา IPO ซ่ึงมีราคาสูง 
2) ท่ีจอดรถของสถานท่ีประชุมไม่เพียงพอ และมีการส ารองไวส้ าหรับงานอ่ืน 

ประธานฯ: กล่าวขอบคุณส าหรับขอ้คิดเห็นและจะน าไปปรับปรุงต่อไป 
 
Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น 

1) กล่าวช่ืนชมบริษทัฯ วา่มีศกัยภาพท่ีจะด าเนินกิจการไปสู่ความส าเร็จได ้ 

2) ในเอกสารท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุ้น ขอให้มีการเน้นย  ้ าถึงข้อมูลประโยชน์
ทางดา้นภาษีท่ีผูล้งทุนต่างประเทศจะได้รับประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน หรือ 
Double Taxation Agreement (DTA) ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ และเป็นท่ีสนใจส าหรับ
ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศนอกจากน้ี บริษทัฯ ควรมีการออก Road Show 
ต่างประเทศ เพื่อดึงดูดนกัลงทุนจากต่างประเทศดว้ย 

ประธานฯ :  กล่าวขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะ 
 
นายวเิศษ ตันตินิพนัธ์ุกุล- ผู้ถือหุ้น 

1) สอบถามสาเหตุท่ีก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ 
เน่ืองจากปัจจุบนัราคาหุ้นของบริษทัฯ ยงัต ่ากว่าราคา IPO ดงันั้นการจ่ายเงินปันผล                  
ท่ีอตัราหุน้ละ 0.95 ถือวา่ผูถื้อหุน้ยงัขาดทุนอยู ่
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2) เห็นว่าคณะกรรมการควรสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้นถึงศกัยภาพของบริษทัฯ               
ซ่ึงจะน าไปสู่ราคาหุน้ท่ีดีข้ึน 

3) เห็นดว้ยกบัผูถื้อหุน้คนก่อนหนา้ในประเด็นท่ีจอดรถ 

ประธานฯ: กล่าวขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะ และช้ีแจงดงัน้ี 

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดถือเป็นอตัราขั้นต ่า ทั้งน้ี ในปีน้ีบริษทัฯ 
ไดเ้สนอจ่ายอยูใ่นอตัราร้อยละ 75 ของก าไรสุทธิซ่ึงเพิ่มจากอตัราตามนโยบายอีกร้อย
ละ 45 และไดช้ี้แจงวา่บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาถึงความสมดุลระหวา่งการลงทุนในอนาคต
กบัการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบนั เน่ืองจากผูท่ี้ลงทุนในบริษทัฯ มีหลากหลายกลุ่ม                 
บางกลุ่มต้องการผลตอบแทนสูง และรวดเร็ว ส่วนนักลงทุนอีกกลุ่มหน่ึง ตอ้งการ
ความย ัง่ยืนและความต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัฯ พยายามสร้างความสมดุลระหว่างทั้งสอง
กลุ่ม จากท่ีเห็นในวีดิทศัน์ผลการด าเนินงานในวาระท่ี 1 รายได้ของบริษทัฯ ก าลงั
เติบโตข้ึน โดยตั้งแต่ปีน้ีเป็นตน้ไป จนถึงปี 2562 ทุกปีบริษทัฯ จะมีโครงการใหม่ท่ี
ด าเนินการส าเร็จ โครงการท่ีลงทุนไปเหล่าน้ีจะสร้างผลก าไรและเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 

2) บริษทัฯ ไดพ้ยายามเยียวยาผูถื้อหุ้น จึงไดก้ าหนดการจ่ายเงินปันผลท่ีอตัราร้อยละ 75 
ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นอตัราท่ีค่อนขา้งสูง บริษทัฯ ค านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุ้น 
ในขณะเดียวกัน ก็ค  านึงถึงการลงทุนเพื่อเติบโตในอนาคต เป็นการสร้างสมดุล
ระหว่างความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงิน และความจ าเป็นท่ีจะต้องตอบแทนผูถื้อหุ้น         
ในส่วนของขอ้เสนอแนะนั้นบริษทัฯ จะรับไวพ้ิจารณา 

3) กล่าวขออภยัเร่ืองท่ีจอดรถ และมอบหมายใหฝ่้ายจดัการพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
 

นายธารา ชลปราณ-ี ผู้ถือหุ้น  

เห็นวา่บริษทัฯ สามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้ร็วกวา่วนัท่ี 12 เมษายน 2559 ตามท่ีก าหนดไว ้
เน่ืองจากบริษทัฯ ได้มีวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)      
ในวัน ท่ี  26 กุมภาพัน ธ์  2559 และวัน ปิดสมุดทะ เ บียนพักการโอนหุ้นในวัน ท่ี                   
29 กุมภาพนัธ์ 2559 และบริษทัฯ น่าจะเช่ือมัน่อยูแ่ลว้วา่ท่ีประชุมจะมีมติอนุมติัการจ่ายเงิน
ปันผล 

ประธานฯ:  ช้ีแจงวา่บริษทัฯ ไดพ้ยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะท าให้การจ่ายเงินปันผลไม่ล่าชา้ จึงก าหนดให้
จ่ายไดท้นัก่อนช่วงวนัหยุดเทศกาลสงกรานต์ และไดม้อบหมายให้ผูจ้ดัการฝ่ายสายงาน
การเงินและบญัชี เป็นผูช้ี้แจงในรายละเอียด 
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นางวนิดาฯ:  บริษทัฯ ไดพ้ยายามจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นให้ได้เร็วท่ีสุด ซ่ึงสาเหตุท่ีก าหนดเป็น  
วนัท่ี 12 เมษายน 2559 เน่ืองจากมีกระบวนการต่างๆ ท่ี บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทัฯ ตอ้งด าเนินการดว้ย  

นายธาราฯ:  เห็นวา่บริษทัฯ สามารถมอบหมายให้ TSD ด าเนินการล่วงหนา้ได ้หากมัน่ใจวา่ท่ีประชุม
จะมีมติอนุมติัวาระน้ี 

ประธานฯ:  กล่าวขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะ 

 

นายสถาพร ผงันิรันดร์- ผู้ถือหุ้น  

1) แจง้ว่าปัจจุบนัมีบางบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดก้ าหนดวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (XM) กบั วนัก าหนดรายช่ือ
ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (XD) ให้เป็นคนละวนักนั เพื่อรอให้การเสนอจ่ายเงิน
ปันผลได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นก่อน จึงด าเนินการต่อไป เพื่อให้
เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

2) บริษทัฯ ใชเ้กณฑ์อะไรในการก าหนดให้เงินปันผลจ านวนหุ้นละ 0.45 บาท จ่ายจาก
ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรของก าไรจากกิจการ BOI และ เงินปันผลจ านวนหุ้นละ 0.15              
บาท จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จัดสรรซ่ึงเป็นก าไรท่ีผ่านการเสียภาษีเงินได ้       
นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 

ประธานฯ:  มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูต้อบค าถามขอ้ 1) และผูจ้ดัการฝ่ายสายงานการเงิน
และบญัชีเป็นผูต้อบค าถามขอ้ 2) 

นางสาวเพยีงพนอฯ: ช้ีแจงว่าแนวทางปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในปัจจุบนัมีการระบุ
วนัก าหนดสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและวนัก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผลทั้งสอง
แนวทาง ซ่ึงแนวทางท่ีบริษทัฯ ด าเนินการก็สามารถท าได้โดยชอบโดยไดมี้การระบุใน
หนังสือเชิญประชุมแล้วว่า สิทธิในการรับเงินปันผลยงัไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น และช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นเร่ืองระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผลว่าใน
กรณีของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดให้ XM และ XD เป็นวนัเดียวกนันั้น น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ  
ผูถื้อหุ้นซ่ึงช่วยให้บริษทัฯ สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นได้เร็วข้ึนเน่ืองจากมีขอ้มูล
รายช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลพร้อมอยูแ่ลว้ จึงสามารถด าเนินการไดใ้นทนัที
เม่ือการจ่ายเงินปันผลได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แต่หากเป็นกรณีท่ีก าหนดวนั
แยกกนัซ่ึงจะมีการก าหนดวนั XD ภายหลงัการประชุมนั้น บริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการตาม
ขั้นตอนดงักล่าวก่อน จึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได ้ 
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 ทั้งน้ี ในช่วงทา้ยของการประชุม นางสาวเพียงพนอฯ ไดก้ล่าวเสริมเพื่อช้ีแจงเพิ่มเติมต่อท่ี
ประชุมว่า ปัจจุบนับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้มีการด าเนินการทั้งแบบท่ี
ก าหนดวนั XM และ XD เป็นวนัเดียวกนั และแยกวนักนั ส่วนแนวปฏิบติัของบริษทัฯ ซ่ึง
ก าหนดทั้งวนั XM และ XD เป็นวนัเดียวกนันั้นเป็นแนวปฏิบติัของบริษทัใน กลุ่ม ปตท. 
ซ่ึงคาดว่ามีสาเหตุมาจากการท่ี กลุ่ม ปตท. มีผูถื้อหุ้นเป็นนกัลงทุนสถาบนัค่อนขา้งมาก     
จึงตอ้งการใหข้อ้มูลท่ีมีการเปิดเผยออกไปต่อนกัลงทุนมีความชดัเจน 

อย่างไรก็ตาม ขอรับความเห็นและค าแนะน าของผูถื้อหุ้นในประเด็นน้ีเพื่อปรึกษากับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และบริษทัใน
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยเพื่อใหมี้ความชดัเจนต่อไป 

นางวนิดาฯ: บริษทัฯ พิจารณาการก าหนดสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีในอตัราท่ี
แตกต่างกนั โดยอา้งอิงจากอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง (Effective Tax Rate) ของบริษทัฯ     
ท่ีร้อยละ 4.6 จึงพิจารณาสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลให้มีอตัราภาษีเฉล่ียในอตัราส่วนท่ี
ใกลเ้คียงกนัท่ีร้อยละ 4.7 

 

Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น 

กล่าวว่าตนไดไ้ปร่วมงานวนัท่ีบริษทัฯ ได้เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ัง
แรก และช่ืนชมคณะกรรมการบริษทัฯ ว่าได้ก าหนดราคาหุ้นไวใ้นระดับท่ีเหมาะสม       
ซ่ึงตนก็ไดเ้ห็นพฒันาการราคาหุ้นของบริษทัฯ และไดใ้ห้ความเห็นในเชิงบวกวา่ บริษทัฯ 
ไดป้ระโยชน์จากส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Share Premium) ซ่ึงจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กบั      
งบดุลของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีและขอช่ืนชม และไดใ้ห้ค  าแนะน าวา่ในอนาคต บริษทัฯ 
ควรเขา้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) และกล่าวเสริมวา่ บริษทัฯ ไม่ควร
ซ้ือหุน้คืน ทั้งน้ีตนเช่ือวา่บริษทัฯ จะมีความแขง็แกร่งข้ึนเร่ือยๆ 

ประธานฯ:  กล่าวขอบคุณส าหรับขอ้คิดเห็น 
 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในระเบียบวาระน้ี  
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มติทีป่ระชุม อนุมัติการจัดสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนส ารอง ประจ าปี 2558              
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้
เห็นด้วย 1,184,859,412 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9949 
ไม่เห็นด้วย 60,201 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0051 
งดออกเสียง 408,200 เสียง    
บัตรเสีย 3,500 เสียง    

 
 
ระเบียบวาระที ่3 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระน้ี ประธานฯ ขอให้กรรมการท่ีครบวาระออกจากท่ีประชุม ไดแ้ก่ 
นายชวลิต พนัธ์ทอง นายปฏิภาณ สุคนธมาน พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สุภาพ และนายสุรงค ์ บูลกุล (ประธานฯ)  
ทั้ งน้ี ขอให้กรรมการทั้ ง 4 คน กลับเข้าห้องประชุมอีกคร้ังหลังการน าเสนอระเบียบวาระน้ีแล้วเสร็จ                
โดยประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายณอคุณ สิทธิพงศ ์ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมแทนตนเองในระเบียบ
วาระน้ี 

ประธานฯ (นายณอคุณฯ) ได้มอบหมายให้นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานกรรมการ    
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี 

นายจุลสิงห์ฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                    
พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้ทั้งน้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและ
ปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่ง                      
นานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงกรรมการท่ีครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ า ปี 2559                  
มีจ  านวน 4 คน ไดแ้ก่ 

1) นายสุรงค ์ บูลกุล                         กรรมการ 
2) นายชวลิต  พนัธ์ทอง                    กรรมการ  
3) นายปฏิภาณ  สุคนธมาน               กรรมการ               
4) พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สุภาพ  กรรมการอิสระ 
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บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู ้ถือหุ้นเสนอรายช่ือ                  
และประวติับุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ เพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่
วนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2559 แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ                 
การพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ แต่อยา่งใด   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ด าเนินการสรรหา
ผูท้รงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา โดยค านึงถึงคุณสมบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของ
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยรวม และไดน้ าเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ 
ไดพ้ิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ     
ท่ีครบก าหนดท่ีต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นทั้ง 4 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ                  
อีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดน้ าส่งขอ้มูลผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ในหนงัสือเชิญประชุม ใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

 จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น 

1) เสนอแนะให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เข้าอบรมหลกัสูตรของ 
International Institute for Management Development (IMD) ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันากรรมการและผูบ้ริหารท่ามกลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2) บริษทัฯ ควรจัดตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมเพื่อดูแลการขยายธุรกิจใหม่ใน
ต่างประเทศ และเพื่อรับมือกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะ 

ประธานฯ  กล่าวขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะและขอรับไปพิจารณาต่อไป 
 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในระเบียบวาระน้ี โดยให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามท่ีในบตัรลงคะแนนไดแ้ยกช่อง
ลงคะแนนส าหรับกรรมการแต่ละคนไว ้และเพื่อให้บริษทัฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพ                 
การจัดประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี  บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะทุกคน                       
ซ่ึงถือบตัรลงคะแนน  
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 นอกจากน้ี ประธานฯ ได้แจง้ท่ีประชุมว่า ส าหรับระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระได้งดออกเสียงลงคะแนนในส่วนของตนเอง เพื่อให้การประชุมผู ้ถือหุ้น                                
มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 จากนั้น  ประธานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีเชิญกรรมการท่ีครบวาระทั้ ง 4 คน                             
กลบัเขา้หอ้งประชุม เพื่อด าเนินการประชุมฯ ต่อไป 

มติทีป่ระชุม อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ทั้ง 4 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ        
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

1) นายสุรงค์  บูลกุล  ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง 
เห็นด้วย 1,184,806,211 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9972 
ไม่เห็นด้วย 33,701 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0028 
งดออกเสียง 494,901 เสียง    
บัตรเสีย 0 เสียง    

2) นายชวลติ  พนัธ์ทอง ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง 
เห็นด้วย 1,184,831,412 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9969 
ไม่เห็นด้วย 36,501 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0031 
งดออกเสียง 466,900 เสียง    
บัตรเสีย 0 เสียง    

3) นายปฏิภาณ  สุคนธมาน ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง 
เห็นด้วย 1,181,198,212 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.6974 
ไม่เห็นด้วย 3,584,701 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.3026 
งดออกเสียง 549,900 เสียง    
บัตรเสีย 2,000 เสียง    

4) พลตรีเชาวเลข  ชยนัตร์สุภาพ ด ารงต าแหน่งกรรมการ (อสิระ) ต่ออกีวาระหน่ึง 
เห็นด้วย 1,184,501,211 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9863 
ไม่เห็นด้วย 162,502 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0137 
งดออกเสียง 613,100 เสียง    
บัตรเสีย 58,000 เสียง    
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ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี 

นายจุลสิงห์ฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                    
พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ และตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และตามข้อบงัคบับริษทัฯ ข้อ 22 ก าหนดให้กรรมการ              
บริษทัฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัฯ ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส        
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไป
จนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากน้ี กรรมการบริษทัฯ มีสิทธิได้รับ                
เบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ต่างๆ ไดแ้ก่  ผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ อตัราการจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้น ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย และการเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั
และมีขนาดใกล้เคียงกัน และได้น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ            
ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษทัฯ (อตัราเดียวกบัปี 2558) 
- ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน 
- กรรมการ   30,000 บาท/เดือน 

2) เบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (อตัราเดียวกบัปี 2558) ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการท่ี           
เขา้ร่วมประชุม) 
- ประธานกรรมการชุดยอ่ย  22,500 บาท/คร้ัง 
- กรรมการชุดยอ่ย   18,000 บาท/คร้ัง 
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3) เงินรางวลัพิเศษ (โบนสัประจ าปี) 
เพื่ อ เ ป็ นแร ง จู ง ใ จและตอบแทนก า รป ฏิบั ติ ง านของกรรมก า รบ ริษัทฯ                                       
ในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และผูถื้อหุ้น จึงขอเสนอให้คณะกรรมการ                  
ทั้งคณะไดรั้บเงินรางวลัพิเศษ (โบนสัประจ าปี) หากบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผูถื้อหุ้นในปีนั้นๆ ในอตัราท่ีสะทอ้นและเช่ือมโยงกบัผลประกอบการหรือก าไรสุทธิ
ของบริษทัฯ ในอตัราเท่ากับร้อยละ 0.6 ของก าไรสุทธิปีนั้นๆ จากงบการเงินรวม            
ของบริษทัฯ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 15 ล้านบาท โดยจดัสรรตามสัดส่วนระยะเวลา                    
การด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับ
ค่าตอบแทนสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 

ทั้งน้ี  ในปี 2559 บริษทัฯ ขอเสนอให้มีการจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (โบนัสประจ าปี)                   
ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.6 ของก าไรสุทธิ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558                        
ให้กรรมการบริษทัฯ ท่ีด ารงต าแหน่งในปี 2558 ซ่ึงรวมกรรมการท่ีครบวาระหรือ 
ออกระหว่างปี 2558 คิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 15 ลา้นบาท โดยจดัสรรตามสัดส่วน
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการไดรั้บ
ค่าตอบแทนสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 

4) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ: ไม่มี 

หลังจากนั้ นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น            
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
นายชาตรี เจริญเนือง- ผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ควรก าหนดอตัราการจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (โบนสัประจ าปี) ของคณะกรรมการ
โดยเทียบจากเงินปันผล ไม่ใช่จากก าไรสุทธิ เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุน้ 

ประธานฯ:  กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนช้ีแจงเพิ่มเติม 

นายจุลสิงห์ฯ: ช้ีแจงวา่หลกัการท่ีบริษทัฯ เสนอคือ บริษทัฯ ตอบแทนผูถื้อหุ้นในอตัราร้อยละ 75 ในรูป
ของเงินปันผล และตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ในอตัราร้อยละ 0.6 ในรูปแบบของ
เงินโบนัสประจ าปี ส่วนข้อเสนอแนะเร่ืองการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากจ านวน         
เงินปันผล คณะกรรมการบริษทัฯ จะขอรับไวพ้ิจารณา 
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Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น 

1) บริษทัฯ ไม่ควรก าหนดเพดานของเงินรางวลัพิเศษ (โบนัสประจ าปี) เพื่อจูงใจให้
คณะกรรมการบริษทัฯ ช่วยกนัสร้างก าไรใหก้บับริษทัฯ 

2) เห็นว่าควรมีการจดัท าประกนัภยัความรับผิดให้กบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร เพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงของสวสัดิการ 

3) กล่าวเน้นถึงความส าคญัของการท่ีบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีการดูแลสุขภาพของผูบ้ริหาร
และพนกังาน และความส าคญัของการด าเนินธุรกิจตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงในระยะยาวแล้วจะเป็น
ประโยชน์กบับริษทัฯ เพราะบุคลากรจะมีขีดความสามารถในการสร้างผลงาน น าไปสู่
ผลประกอบการท่ีดีข้ึนของบริษทัฯ  

ประธานฯ:  กล่าวขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะและขอรับไปพิจารณาต่อไป 
 
นายสถาพร ผงันิรันดร์- ผู้ถือหุ้น 

1) เห็นดว้ยกบันายชาตรี เจริญเนือง ในประเด็นท่ีว่าบริษทัฯ ควรพิจารณาจ่ายเงินรางวลั
พิเศษ (โบนสัประจ าปี) ของคณะกรรมการโดยเทียบจากเงินปันผล ไม่ใช่จากก าไร
สุทธิ เพื่อความเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ 

2) สอบถามว่าการก าหนดค่าตอบแทนจากก าไรสุทธิในลกัษณะเช่นน้ี ถือเป็นรายจ่าย
ตอ้งหา้มในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯ ใช่หรือไม่ 

ประธานฯ: มอบหมายใหผู้จ้ดัการฝ่ายสายงานการเงินและบญัชีเป็นผูต้อบค าถาม 

นางวนิดาฯ: ช้ีแจงวา่หากถูกพิจารณาวา่เป็นการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากก าไรสุทธิของบริษทัฯ 
ถือเป็นรายจ่ายตอ้งหา้มในการค านวณภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ 

 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในระเบียบวาระน้ี และไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่กรรมการบริษทัฯ ท่ีเป็นผูถื้อหุน้ทุกคนไดง้ดออกเสียงลงคะแนน 
ในระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 เพื่อให้การประชุมผู ้ถือหุ้น                          
มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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มติทีป่ระชุม อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง     
ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม ดังนี ้
เห็นด้วย 1,183,687,512 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8580 
ไม่เห็นด้วย 422,501 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0356 
งดออกเสียง 1,221,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.1031 
บัตรเสีย 39,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0033 
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ระเบียบวาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณอคุณ สิทธิพงศ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ                       
เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี 

 นายณอคุณฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากัด                   
พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชี                
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิม
อีกก็ได ้

 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ                       
ไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบติั ทกัษะ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน และการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ ในปีท่ีผ่านมา 
รวมถึงไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี จึงเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 
ดงัน้ี 

1) ผูส้อบบญัชี 
เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากัด (“KPMG”)   
เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 เป็นปีท่ี  4 โดยรายช่ือผู ้สอบบัญชี            
รับอนุญาตท่ีรับผดิชอบในการลงนามรับรองบญัชีของบริษทัฯ มีจ านวน 4 ราย ดงัน้ี 

(1) นายวยัวฒัน์   กอสมานชยักิจ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333 
(2) นายไวโรจน์   จินดามณีพิทกัษ ์    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565 
(3) นายเจริญ   ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068 
(4) นายณฐัพงศ ์  ตนัติจตัตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 

ผูส้อบบญัชีจาก KPMG ดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือ มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
บริษัทย่อย ผู ้บริหาร และผู ้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว                     
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
อีกทั้ ง เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 ของบริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจการร่วมค้า             
รวม 3 บริษทั  

2) ค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
เห็นสมควรเสนอก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 
1,102,000 บาท ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) ค่าสอบบญัชีรายไตรมาส   390,000 บาท 
(2) ค่าสอบบญัชีประจ าปี    712,000 บาท 



26/32 
 

โดยอัตราดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่าย อ่ืน เช่น ค่า เอกสาร ส่ิงพิมพ์ ค่าไปรษณีย ์                
ค่าติดต่อส่ือสาร (ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบญัชี) 

จากนั้ นประธานฯ ได้ เ ปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น                  
โดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 
 
นายสถาพร ผงันิรันดร์- ผู้ถือหุ้น 

1) สอบถามวา่บริษทัฯ ไดมี้การเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีกบัส านกัสอบบญัชีอ่ืนหรือไม่ 
2) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ควรมีบทบาทหนา้ท่ีในการควบคุมค่าสอบบญัชี 

ไม่ใหเ้พิ่มข้ึนทุกปี โดยควรก าหนดเป็น KPI ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
3) ในหนงัสือเชิญประชุม ควรเขียนช้ีแจงว่า ค่าใช้จ่ายอ่ืน เป็นส่วนหน่ึงของการสอบ

บญัชีรายไตรมาส รายปี หรือทั้งหมด ใหช้ดัเจน 

ประธานฯ:  มอบหมายใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูช้ี้แจง 

นายณอคุณฯ: ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ได้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ร่วมกบักลุ่ม ปตท. โดยในการประกวดราคานั้น กลุ่ม ปตท. ไดมี้การแจง้ความจ านงไปยงั
บริษทัสอบบญัชีจ านวน 4 บริษทั ซ่ึงมี 2 บริษทั ท่ียืน่เสนอราคาเขา้มา และขอเรียนช้ีแจงวา่
อีกบริษทัท่ีไดย้ื่นเสนอราคาเขา้มานั้นไดย้ื่นเสนอราคาในอตัราท่ีสูงกวา่ KPMG ประมาณ 
2 เท่า นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปริมาณงานของผูส้อบ
บญัชีนั้นมีเพิ่มข้ึน จากการรับรู้รายไดจ้ากกิจการต่างๆ มากข้ึน และสืบเน่ืองมาจากการ
ขยายกิจการไปต่างประเทศ  จึงเห็นวา่อตัราค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
น าขอ้เสนอจากผูถื้อหุน้ไปพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป และกล่าว
ขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะ 

 
Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น 

1) ในหนังสือเชิญประชุม ควรมีการเพิ่มเติมรายละเอียดของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
ได้รับการเสนอให้เป็นผูรั้บผิดชอบในการลงนามรับรองบญัชีของบริษทัฯ  เช่น 
รูปภาพและประวติัการท างาน รวมถึงระบุบทบาทและขอบเขตหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี
วา่ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง กรณีท่ีมีการปรับเพิ่มขอบเขตจากปีก่อนหนา้ 

2) บริษทัฯ ควรพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยอ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อท่ี               
ร้อยละ 4-5 ดว้ย 
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3) เสนอแนะกรณีท่ีบริษทัฯ มีบริษทัสาขาในประเทศกลุ่มอาเซียน (ASEAN 10) เพิ่มข้ึน
ในอนาคตว่า บริษัทฯ สามารถลดค่าสอบบัญชี ตามท่ีประเทศกลุ่มอาเซียนได้มี
ขอ้ตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ซ่ึงจะท าให้ KPMG 
สามารถเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัสาขาในต่างประเทศได ้ซ่ึงจะส่งผล
ใหค้่าสอบบญัชีต่อบริษทัฯ ลดลงได ้

4) ในขอ้เสนอค่าสอบบญัชี หมวดค่าใชจ่้ายอ่ืน เห็นวา่ควรเพิ่มค าวา่ Reimbursement of 
Expenses ลงไปในรายละเอียด เพื่อให้สามารถน าค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชี    
ส่วนน้ีไปลดหย่อนภาษี แต่หากไม่ได้เขียนไว้ อาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นเงินก้อน                 
(Lump Sum) ซ่ึงจะไม่สามารถลดหยอ่นภาษีได ้

5) เสนอแนะว่าบริษทัฯ ควรมีการท า Perpetual หรือ Continuous Audit เพิ่มเติม 
นอกเหนือจากการใหบ้ริการของ KPMG ในปัจจุบนั 

6) กล่าวช่ืนชม  KPMG วา่เป็นบริษทัซ่ึงมีประสบการณ์และมีมาตรฐานสูงในเร่ืองของ
สอบบญัชี  

ประธานฯ :  กล่าวขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตนเห็นวา่ขอ้เสนอแนะเร่ืองการเพิ่มเติมประวติัของ
ผู ้สอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมเป็นข้อคิดเห็นท่ีมีประโยชน์  และมอบหมาย                        
ให้ฝ่ายจดัการน าไปพิจารณา ส่วนในประเด็นการใช้บริการการสอบบญัชีร่วมกบับริษทั    
ในเครือนั้น เป็นส่ิงท่ีกลุ่ม ปตท. ปฏิบัติมาโดยตลอด  ซ่ึงในอนาคต หากบริษัทฯ               
มีการประกอบธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนมากข้ึน ก็จะน าขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้นไป
พิจารณา 

 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในระเบียบวาระน้ี  
 
มติทีป่ระชุม อนุมัติการแต่งตั้ งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2559               

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้
เห็นด้วย 1,184,663,612 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9943 
ไม่เห็นด้วย 68,101 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0057 
งดออกเสียง 493,100 เสียง    
บัตรเสีย 92,500 เสียง    
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ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองอืน่ๆ  

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ                     
เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี              
15 มกราคม 2559  แต่เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ือง หรือระเบียบวาระการประชุม
เขา้มายงับริษทัฯ แต่อยา่งใด 

 ในวาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไว้
ในหนงัสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนั้น ใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หากมี
ผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคท่ี์จะเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไวว้า่ 
เม่ือท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมแลว้                 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้ 

 ดังนั้ น  หาก มีผู ้ถือ หุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะท่ านใดประสงค์จะ เสนอเ ร่ือง อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากวาระการประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกว่า 499,433,600 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,498,300,800 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็น
วาระให้ท่ีประชุมพิจารณาได้ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมี       
ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น ในเร่ืองอ่ืนๆ สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
นายชาตรี เจริญเนือง- ผู้ถือหุ้น 

เห็นว่าบริษัทฯ ควรให้ผูถื้อหุ้นท่ีอยู่จนถึงเวลาเลิกประชุม มีสิทธิได้ไปร่วมโครงการ              
เยีย่มชมกิจการของบริษทัฯ 

ประธานฯ:  กล่าวขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะและขอรับไปพิจารณาต่อไป 

 
นายศัลย์ โรจน์พรวฒันา- ผู้ถือหุ้น 

1) สอบถามความคืบหน้าของโครงการพฒันาแบตเตอร่ีชนิดลิเธียมไอออนท่ีบริษทัฯ 
ลงทุนใน 24M Technologies, Inc. และให้ความเห็นวา่ควรมีการพิจารณาให้รอบคอบ  
ในการลงทุน เน่ืองจากลิเธียมไอออน เป็นสารอนัตราย (Toxic Organic Material) และ
เป็นเทคโนโลยท่ีีใชม้ายาวนานแลว้   
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2) เสนอแนะวา่บริษทัฯ ควรมีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เช่น โรงไฟฟ้าพลงังาน
ชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยอาจร่วมมือวิจยักบับริษทัเอกชนอ่ืน 
หรือมหาวทิยาลยัต่างๆ อาทิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประธานฯ:  ช้ีแจงดงัน้ี 

1) เทคโนโลยีท่ี 24M ใช้ในการผลิตแบตเตอร่ีชนิดลิเธียมไอออนเป็นเทคโนโลยีใหม่       
คือการใช้ระบบ Layer คือวางเป็นชั้นๆ หรือน าสารมาประกบกนั ไม่ใช่การวางเป็น
แผง ท าให้ตน้ทุนในการผลิตลดลงไปร้อยละ 60 และสามารถผลิตรวดเร็วยิ่งข้ึน ใน
ปริมาณท่ีก าหนดได ้และไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ 24M เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งโดยคณาจารย์
ผูมี้ประสบการณ์ดา้นการพฒันาแบตเตอร่ีจากมหาวิทยาลยั Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) และมีโรงงานอยู่ท่ีเมืองบอสตนั มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ทั้ งน้ี
แบตเตอร่ีท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุนเป็นแบบ Stationary Energy Storage ซ่ึงไดมี้การ
ออกแบบให้มีอายุการใชง้านท่ียาวนานและมีราคาถูก โดยสามารถใชง้านไดถึ้ง 3,000
รอบการใช้งาน (Cycle) หรือ 10 ปีโดยประมาณ ซ่ึงบริษทัฯ คาดการณ์ว่าแบตเตอร่ี
ประเภทน้ีจะมีความตอ้งการใชจ้  านวนมาก โดยเฉพาะในประเภทท่ีอยูใ่นแถบเส้นศูนย์
สูตร ทั้งน้ี บริษทัฯ  มีเง่ือนไขขอ้ตกลงขั้นพื้นฐาน คือเม่ือการลงทุนสามารถเขา้สู่ระดบั
พาณิชย์ได้แล้ว จะมีโอกาสท่ีน าการผลิตส่วนหน่ึงมาผลิตในประเทศไทย ทั้ งน้ี       
บริษทัฯ จะติดตามความคืบหนา้ของโครงการอยา่งใกลชิ้ด  

2) บริษทัฯ ไดรั้บมอบหมายจากกลุ่ม ปตท. ให้ดูแลทางดา้นพลงังานทดแทนเป็นส าคญั 
โดยส่วนท่ีบริษทัฯ ก าลงัใหค้วามส าคญัอยา่งมากคือ Waste to Energy หรือการท าเร่ือง
ของเสียให้เป็นพลงังาน ซ่ึงบริษทัฯ มีแผนส าหรับโครงการบริหารจดัการขยะครบ
วงจรท่ีจงัหวดัระยอง เพื่อผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ   

 
Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น 

1) กล่าวช่ืนชมวา่อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เป็นไปในทางท่ีดีข้ึน 
แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ อยู่ในสถานะการเงินท่ีดี ซ่ึงบริษัทฯ ควรมุ่งเน้นในการ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอีกเร่ือยๆ เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นบริษทัชั้นน าในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

2) กล่าวช่ืนชมท่ีบริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating Cash Flow)  
เป็นบวก 

3) เสนอแนะให้บริษทัฯ ใช้ประโยชน์จากการท่ีหลายประเทศในโลกทุกวนัน้ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีติดลบ เช่น ประเทศสวีเดน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศเดนมาร์ก และ
ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับการลงทุนของบริษทัฯ หากมีการกูย้ืมเงินจาก
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ธนาคารในประเทศเหล่าน้ี ก็จะไดป้ระโยชน์จากดอกเบ้ียท่ีต ่า ส่งผลใหต้น้ทุนการกูย้ืม
ต ่าลง 

4) เสนอแนะว่าบริษทัฯ ควรส่งงบการเงินให้ผูถื้อหุ้นทางอีเมล์ แทนแผ่นบนัทึกขอ้มูล 
(CD-ROM)  

ประธานฯ:  กล่าวขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะและขอรับไปพิจารณาต่อไป 
 
นายสากล สุขวาณชิวชัิย- อาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1) ตามท่ีบริษทัฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) แลว้นั้น ขอสอบถามความคืบหน้า
ของการด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) เสนอแนะใหบ้ริษทัฯ เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (โบนสัประจ าปี) ของ
คณะกรรมการบริษทัฯ กบับริษทัอ่ืนๆ ในธุรกิจพลงังานดว้ย 

ประธานฯ:  มอบหมายให้เลขานุการบริษทัตอบค าถามข้อ 1) และประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูต้อบค าถามขอ้ 2) 

นายวรีะวงศ์ฯ: ช้ีแจงเร่ืองความคืบหน้าของการด าเนินการตามท่ีบริษทัฯ ได้เขา้ร่วม CAC ว่า บริษทัฯ            
ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ CAC แลว้ โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดล้งนามประกาศเจตนารมณ์ 
เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2559 ในขั้นตอนต่อไปบริษทัฯ จะด าเนินการยื่นขอรับรองจาก
โครงการฯ โดยจดัท าแบบประเมินตนเอง 71 ขอ้ โดยให้บุคคลท่ีสามตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง เพื่อพิจารณารับรองต่อไป 

นายจุลสิงห์ฯ: ช้ีแจงหลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาการจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (โบนัสประจ าปี)    
ของคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการบริษทัฯ จะไดรั้บโบนสัประจ าปีก็ต่อเม่ือบริษทัฯ    
มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งผลประกอบการบริษทัฯ มีก าไร ซ่ึงในการ
พิจารณาอตัราการจ่าย บริษทัฯ จะเทียบเคียงกับบริษทัในกลุ่ม ปตท. และบริษทัใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

นายประเสริฐ ติษยาธิคม- ผู้ถือหุ้น 

1) บริษทัฯ ควรมีสัดส่วนของกรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์มากกว่าน้ี เ น่ืองจากเห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่มีความเช่ียวชาญ             
ดา้นการเงินหรือการบริหาร 
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2) แสดงความเห็นว่าไม่ควรเปรียบเทียบราคาหุ้นกบัดชันีตลาดหลกัทรัพยฯ์ เน่ืองจาก
เห็นวา่มูลค่าของธุรกิจจะเป็นตวัสะทอ้นราคาหุน้ไดดี้กวา่ 

3) เสนอแนะวา่บริษทัฯ ควรประกาศผลการลงมติ โดยเฉพาะคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย 
หรือ งดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

ประธานฯ:  ช้ีแจงดงัน้ี 

1) บริษัทฯ มีกรรมการท่ีมีองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม หรือมีการศึกษาทางด้าน
วศิวกรรมจ านวน 7 คน ซ่ึงเป็นจ านวนเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด นอกจากน้ียงั
มีกรรมการคนอ่ืนๆ ท่ีเช่ียวชาญในดา้นท่ีต่างออกไป เช่น คุณจุลสิงห์ฯ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านกฎหมาย พลตรีเชาวเลขฯ เป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านความมัน่คงและด้านบญัชี และ           
คุณปนดัดาฯ เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นบญัชีและการเงิน นอกจากน้ีกรรมการท่ีเป็นตวัแทน
จากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ล้วนเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและทางด้านการบริหาร             
ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมในการก ากบัดูแลบริษทัฯ 

2) บริษทัฯ มุ่งเน้นท่ีจะสร้างประโยชน์ให้กบัผูถื้อหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
บริษทัฯ ผ่านการลงทุนต่างๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ประเทศ
ญ่ีปุ่น โครงการพฒันาแบตเตอร่ีชนิดลิเธียมไอออนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 
ดงันั้นการเปรียบเทียบราคาหุ้นกบัดชันีตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงเป็นแค่ส่วนประกอบ
หน่ึง อยา่งไรก็ตามสาระส าคญัคือการสร้างความเติบโตให้กบัธุรกิจตามท่ีบริษทัฯ ได้
มุ่งมัน่มาโดยตลอด 

3) มอบหมายใหฝ่้ายจดัการน าเร่ืองการประกาศผลการลงมติบนเวบ็ไซตไ์ปพิจารณา 
 
 หลงัจากท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก 
ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม ตามล าดับ และได้สรุปจ านวนผูล้งทะเบียนเข้าประชุม                      
ณ ขณะปิดประชุม ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 646 ราย และดว้ยการมอบฉนัทะ 
จ านวน 577 ราย รวมทั้งส้ิน 1,223 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ทั้งส้ิน 1,185,410,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
79.1170 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
 
 
 
 
 






